

# หนังสือพิมพ์มันมิน

ฉบับที่ 41 ประจำวันที่ 20 เมษายน 2014

## น้ำจืดแห่งเมืองมวน ความรักและฤทธิ์อำนาจของพระเจ้า

เหมือนน้ำขมที่มาราห์เปลี่ยนเป็นน้ำจืดในพระคัมภีร์



เมื่อหลายพันปีก่อน ปลา น้ำจืด และปลาทะเลอาศัยอยู่ร่วมกันในช่วงน้ำท่วมใหญ่ในสมัยของโนอาห์ การทำงาน อย่างอัศจรรย์ในพระคัมภีร์ ได้เกิดขึ้นอีกและสามารถดูได้จากบ่อน้ำจืดขนาดใหญ่ที่เมืองมวน (แถวแรก จากซ้าย—ดร.แจร์อ็อก ลีกำลังอธิบายฐานเมื่อมีการเปิดบ่อน้ำจืดแห่งนี้ในปี 2007)

ผู้มาเยือนคริสตจักรมันมินเซ็นทรัลมีสิ่งที่จะต้องเยี่ยมชม สิ่งนั้นคือบ่อน้ำจืดขนาดใหญ่ที่เมืองมวน ผู้คนจำนวนมากไม่ถนัดเยี่ยมชมสถานที่แห่งนี้ทุกปี และเห็นสถานที่ที่ลึกลับที่มีปลาน้ำจืดและปลาน้ำเค็มอาศัยอยู่ในบ่อเดียวกันด้วย คาของตนเอง

ปลาทะเลกับปลาน้ำจืดมีชีวิตรอดในน้ำที่มีคุณภาพแตกต่างกันเนื่องจากปลาทั้งสองชนิดสามารถดำรงชีพอยู่ใน น้ำที่มีความเข้มข้นของเกลือในระดับที่เหมาะสมเท่านั้น ปลาทั้งสองชนิดมีความสามารถในการแสดงปฏิกิริยา ตอบโต้สภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงแตกต่างกันด้วยเช่นกัน เงื่อนไขเหล่านี้ทำให้ปลาทั้งสองชนิดรวมตัวดำรงชีพ อยู่ในน้ำแบบเดียวกันได้ยากมาก อย่างไรก็ตาม ในถ้ำบรรจุน้ำจืดขนาดใหญ่ที่เมืองมวนมีปลาทะเลชนิดต่าง ๆ เช่น ปลาผีเสื้อลายขาว ปลาซีตังเบ็ดฟ้า ปลาสีนสมุทรวงฟ้า และปลาเทวดาฝรั่งเศสอาศัยอยู่ร่วมกับปลาน้ำจืด หลายชนิด เช่น ปลาอีตัก ปลาซีกเกอร์ ปลาหมอสี และปลาฉลามสีเงิน เป็นต้น

มัคนายกยูแท็ก คิม (ผู้จัดการของคณะกรรมการบริหารน้ำจืดแห่งเมืองมวน) กล่าวว่า “ผู้เชี่ยวชาญทางด้านสมุทรศาสตร์และคนที่รักปลาหลายคนมาเยี่ยมชมสถานที่แห่งนี้และประหลาดใจกับการจัดการเรื่องน้ำและสภาพของปลา ในบ่อน้ำจืดขนาดใหญ่แห่งนี้ คน

เหล่านั้นพูดว่าสิ่งนี้เป็น ‘บ่อเลี้ยงปลาในฝัน’ มีปลาบางชนิดที่เลี้ยงยากมาก แต่ ปลาเหล่านั้นกลับอยู่ในสภาพดีและต้นตออยู่ตลอดเวลา”

การดำรงชีวิตอยู่ร่วมกับปลาหลากหลายชนิดในสภาพเช่นนี้อยู่นอกเหนือความรู้ของมนุษย์ แต่สิ่งนี้เป็นไปได้เพราะน้ำจืด แห่งเมืองมวนบรรจุน้ำจืดฤทธิ์อำนาจของพระเจ้าเอาไว้

น้ำจืดที่เมืองมวนมีแหล่งกำเนิดมาจากคริสตจักรมันมินมวนซึ่งมีศิษยาภิบาลมุขซุงคิมเป็นผู้รับใช้ซึ่งอยู่เมืองมวน กุน จังหวัดโจนนาม เกาหลีใต้ สถานที่แห่งนี้เคยเป็นเกาะที่ถูกล้อมรอบด้วยน้ำทะเล สิ่งนี้ก่อให้เกิดปัญหาใหญ่กับ คริสตจักรในเรื่องน้ำดื่ม เมื่อระลึกถึงเรื่องราวที่เกิดขึ้นที่มาราห์ตามที่บ้านทีกไวในอพยพ 15:25 สมาชิกคริสตจักรจึงอธิษฐานด้วยความเชื่อ

ศิษยาภิบาลอาวูไฮ ดร.แจร์อ็อก ลีอธิษฐานเพื่อเรื่องนี้ในวันที่ 5 มีนาคม 2000 ด้วยคำอธิษฐานที่อยู่เหนือกาลเวลา และสถานที่ของท่านน้ำทะเลก็เปลี่ยนเป็นน้ำจืดดื่มได้ นอกจากนี้เมื่อผู้คนใช้น้ำนี้ด้วยความเชื่อคนเหล่านั้นก็มี ประสบการณ์กับการรักษาโรคและได้รับคำตอบต่อคำอธิษฐาน สิ่งนี้ส่งผลให้ผู้คนจำนวนมากกลับมาเยี่ยมบ่อน้ำจืดที่เมืองมวนอย่างต่อเนื่อง ความปลอดภัยและเป็นเลิศของน้ำจืดที่เมือง

มวนได้รับการรับรองจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ของประเทศสหรัฐอเมริกา ในปี 2007 น้ำจืดจากบ่อน้ำจืดมวนไปด้วยเรือและแคลเซียมมากกว่าน้ำแร่ที่มีชื่อเสียงของโลกถึงสามเท่า สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาประเทศสหรัฐได้ตรวจสอบคุณภาพของน้ำดื่ม เดิมในปี 2010 และน้ำดื่มที่มีคุณภาพดีจะถูกส่งออกไปยังสหรัฐอเมริกา เครื่องหมายการค้าของน้ำจืดแห่งนี้ถูกลง ทะเบียนไว้กับสำนักงานเครื่องหมายการค้าและทรัพย์สินทางปัญญาในประเทศสหรัฐอเมริกาในปี 2013

เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2014 ได้มีการจัดฉลองครบรอบ 14 ปีของ “ฤทธิ์อำนาจของน้ำจืดที่เมืองมวน” ขึ้นในคริสตจักร มันมินมวน ศจ. ซุนจิน ลีเทศนาในหัวข้อ “ผู้ได้รับพร” จากมัทธิว 13:16-17 ดร.เอสเตอร์ ซุงคิล่าวอวยคำแสดงความยินดีและตามด้วยการแสดงฉลองครบรอบ คณะนักร้อง “คริสตศิลป์เกอร์ส” และ “ชาวค้อฟไลน” แห่งคณะกรรมการ การพันธกิจศิลปะของคริสตจักรมันมินเซ็นทรัลได้นำเสนอการแสดงที่หลากหลาย โดยมีมัคนายกโจแอน จัง ทำหน้าที่เป็นพิธีกร บุคคลสำคัญและแขกผู้มีเกียรติมากมายเข้าร่วมในการงานฉลองนี้ เช่น มร. ซุงจู คิม (ผู้ว่า การเมืองมวนกุน) และ มร.ซันสุ เอียง (สมาชิกสภาเมืองมวนกุน) และผู้คนในพื้นที่อีกมากมาย



# ปัญญาแห่งการยอมรับฟัง



ศิษยาภิบาลอาวุโส ดร.แจร์อ็อก ลี

“แต่ปัญญาจากเบื้องบนนั้นบริสุทธิ์เป็นประการแรกแล้วจึงเป็นความสงบสุขการผ่อนหนักผ่อนเบา การยอมรับฟังการเต็มเปี่ยมด้วยความเมตตาและผลดีต่างๆ ไม่มีการลำเอียง ไม่มีการหน้าซื่อใจคด”  
(ยากอบ 3:17)

คนที่กำลังมีความบาปและความชั่วร้ายไปและแสวงหาความสุขก็จะเกิดผลแห่งการผ่อนหนักผ่อนเบาและการยอมรับฟัง สิ่งนี้ได้แก่ผลของการผ่อนหนักผ่อนเบาและการเคารพคนอื่นด้วยใจเปิดกว้างต่อเหตุผล ถ้าเช่นนั้นสติปัญญาแห่งการยอมรับฟังหมายถึงอะไร

การยอมรับฟังหมายถึงการสำแดงกลิ่นหอมแห่งจิตใจที่ดีและงดงามด้วยผลที่ดีในคำพูดและการกระทำ ถ้าจิตใจของเราเต็มล้นไปด้วยความดีและความจริงคำพูดที่ออกมาจากเราก็จะเป็นคำพูดที่ดีและการกระทำทั้งคืนของเรา ก็จะงดงาม แต่การเป็นคนดีไม่ใช่เพียงการเป็นคนอ่อนโยนและคนอ่อนสุภาพตลอดเวลา การเป็นคนดียังมี ด้านที่เป็นจุดแข็งและความกล้าหาญด้วยเช่นกัน ถ้าทั้งสองด้านนี้สอดคล้องกับความจริง บุคคลที่ยอมรับฟังจะ เลือกสิ่งที่พอพระทัยในสายพระเนตรของพระเจ้ามากกว่าโดยวินิจฉัยผ่านทางพระวิญญาณบริสุทธิ์ การยอมรับ ฟังสามารถจำแนกออกเป็นสามประเภทด้วยกัน

### 1. การยอมรับฟังสามารถนำความสุขและสันติสุขไปสู่ผู้อื่นด้วยการวินิจฉัยความจริงในทุก สถานการณ์

เนื่องจากจิตใจแห่งความดีฝ่ายวิญญาณจะเต็มล้นไปด้วยความจริงจิตใจนี้จึงมีสิทธิอำนาจของความสว่างที่จะขับไล่ความมืดออกไป เมื่อคนที่มีการยอมรับฟังกำลังให้คำปรึกษาเขาก็สามารถหยั่งรู้ถึงแก่นของปัญหาและทำให้จิตใจของผู้อื่นสดชื่นขึ้น ถ้าคนหนึ่งมีแรงจูงใจที่เห็นแก่ตัว ดวงตาของเขาก็จะถูกบดบังไว้ด้วยประโยชน์ส่วนตัวหรือ ความรู้สึกขุ่นเคือง แต่ถ้าเราไม่มีแรงจูงใจที่เห็นแก่ตัวเราก็สามารถมองเห็นหนทางที่จะแก้ปัญหา การมีแรงจูงใจ ที่เห็นแก่ตัวคือการมุ่งปรนนิบัติตนเอง แรงจูงใจที่เห็นแก่ตัวจะแสวงหา “ศักดิ์ศรีของฉัน” “ครอบครัวของฉัน” “ชื่อเสียงและอำนาจ

ของฉัน” “ศักดิ์ศรีของฉัน” และ “ความสะดวกสบายของฉัน” เป็นหลัก ในลูกาบทที่ 12 มีชายคนหนึ่งมาหาพระเยซูและขอให้พระองค์ทรงช่วยเบงมรดกกับพี่น้องของเขาอย่างเท่าเทียม กัน ในสถานการณ์นี้พระเยซูไม่ได้สั่งสอนเขาเกี่ยวกับการเบงมรดกและส่วนมรดกที่พี่น้องแต่ละฝ่ายควรได้รับ ตรงกันข้าม พระองค์พยายามที่จะสอนเขาสิ่งที่สำคัญกว่าโดยตรัสไว้ในลูกา 12:15 ว่า “จงระวังและแวงเสียจาก ความโลภเพราะว่าชีวิตของบุคคลใดๆ มิได้อยู่ในของบริบูรณ์ซึ่งเขามีอยู่นั้น”

เวเนแตกนั้นจะกำลังความโลภของคนทั้ง ไปเขาก็จะมีความขัดแย้งกับพี่น้องของเขาตลอดเวลา ดังนั้นพระเยซู จึงมอบทางออกที่แท้จริงของปัญหา พระองค์ทรงมอบคำตอบฝ่ายวิญญาณให้กับเขาด้วยการสอนหนทางแห่ง พระพรที่แท้จริง ถ้าท่านมองเขาไปในจิตใจของท่านด้วยการยอมรับฟัง ท่านก็จะสามารถเห็นแก่นแท้ของปัญหา ทุกอย่าง

### 2. การยอมรับฟังคือการพอใจในตนเองด้วยการสงบนิ่งในความเข้าใจถึงน้ำพระทัยของพระเจ้าใน สถานการณ์ที่ยากลำบาก

ถ้าเรามีจิตใจแห่งการยอมรับฟังเราก็จะไม่มีความวุ่นวายปั่นป่วนเลย ไม่เพียงแต่ในยามที่สงบราบรื่นเท่านั้นแต่ใน สถานการณ์ที่ยากลำบากด้วยเช่นกัน (ฟิลิปปี 4:11-12) เราจะไม่ท้อใจหรือบ่นในทำนองว่า “สิ่งนี้ยาก สิ่งนี้ยาก” เราจะสามารถทำทุกสิ่งทุกอย่างด้วยการขอบพระคุณและความชื่นชมยินดี สาเหตุก็เพราะว่าพระคุณของพระเจ้า ที่เรามีอยู่ภายในเรานั้นยิ่งใหญ่กว่าความยากลำบากที่เรากำลังเผชิญอยู่ในชั่วขณะหนึ่ง

เมื่อสิ่งต่าง ๆ ไม่ได้เป็นไปตามที่เราต้องการหรือเมื่อเราอยู่ในสถานการณ์ที่ยากลำบากหลายคนจะพร่ำบ่นและแสดง ความขุ่นเคืองออกมา เขาอาจโทษคนอื่นเช่นกันสำหรับสิ่งที่ไม่ดีต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น อย่างไรก็ตาม คนที่เพาะบมการยอมรับฟังจะไม่สูญเสียความเลื่อมใสใจของตนไปแม้ในสถานการณ์ที่ยาก คนเหล่านี้จะไม่ประหลาดใจหรือ เศร้าใจ แต่เขาจะหยั่งรู้น้ำพระทัยของพระเจ้าในแต่ละสถานการณ์อย่างสงบสุข เพราะเขาแน่ใจในความรัก ของพระเจ้าซึ่งสามารถอยู่อย่างสงบสุขและเลือกแนวทางการปฏิบัติที่ดีที่สุดในทุกสถานการณ์

ถ้าเรามีความพอใจในตนเองในการจัดการกับสถานการณ์ต่าง ๆ ของเราด้วยการยอมรับฟังและทำตามความดี พระวิญญาณบริสุทธิ์จะทรงนำเราอยู่เสมอ ด้วยวิธีนี้เราจะสามารถวินิจฉัยได้ว่าควรเดินหนทางใดตอนนี้เป็นน้ำพระทัยของพระเจ้าหรือไม่ หรือว่าเราต้องหยุดไว้สักพักหนึ่งและก้าวต่อไปในภายหลัง

### 3. การยอมรับฟังไม่เพียงแต่เป็นการเชื่อฟังพระคำของพระเจ้าเท่านั้น แต่เป็นการทำมากกว่าที่คาดเอาไว้

ยกตัวอย่าง สมมุติว่าขอแม่ขอให้ลูกชายของตนทำบางสิ่งบางอย่างในขณะที่เขากำลังจะออกไปข้างนอก “ดูแลของนะลูกและทำการบ้านของลูกด้วย” เมื่อลูกชายคนนั้นทำการบ้านเสร็จเขาก็เล่น ได้อย่างไรก็ตาม เมื่อพ่อแม่ออกมาถึงบ้านเขาพบว่าลูกชายของตน ไม่เพียงทำการบ้านของเขาเท่านั้นแต่เขายังทำสะอาดบ้านด้วยเช่นกัน เขาพยายามที่จะเข้าใจจิตใจของพ่อแม่ของตนและทำมากกว่าที่เขาควรทำ ลองคิดดูซิว่าเขาเป็นลูกที่รักเพียง ใดและพ่อแม่ของเขาจะภูมิใจในตัวเองมากแค่ไหน

เช่นเดียวกัน ผู้คนที่ยอมรับฟังจะเชื่อฟังพระคำของพระเจ้าอย่างตรงไปตรงมาเพราะเขารักพระเจ้า นอกจากนี้ เขา สามารถวินิจฉัยด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์ว่าแนวการประพฤติใดดีกว่า เมื่อพระเจ้าทรงสั่งให้เขาทำสิ่งหนึ่งเขาจะ ทำสองหรือสามสิ่งหรือมากกว่านั้นด้วยความเข้าใจถึงพระทัยของพระเจ้า เมื่อพระเจ้าพระบิดาทรงทอดพระเนตร ลูกบุตรเหล่านี้พระองค์จะทรงพอพระทัยอย่างมาก โดยตรัสว่า “คนเหล่านี้ถูกตองในสายพระเนตรของเรา”

ในชีวิตคริสเตียนของเราบางครั้งเราต้องเลือกระหว่างสองสิ่ง ถ้าสิ่ง

หนึ่งเป็นความจริงและอีกสิ่งหนึ่งเป็นความเท็จ เราต้องเลือกความจริงอย่างแน่นอน ถ้าทั้งสองสิ่งเป็นที่ยอมรับได้ในความจริง ผู้คนส่วนใหญ่ต้องการเลือกสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อตนเองมากกว่า แต่เราเป็นคนที่ยอมรับฟังอย่างสมบูรณ์เราจะเลือกสิ่งที่สามารถถวายเกียรติแด่พระเจ้าและเป็นที่ยอมรับของพระองค์มากกว่า

ด้วยวิธีนี้ ถ้าการยอมรับฟังของเราอยู่ในระดับที่ลึกกว่าเราไม่เพียงแต่จะเชื่อฟังพระคำของพระเจ้าเท่านั้น แต่เรา จะทำมากกว่าสิ่งที่เราควรทำเสียอีก

### 4. อัครทูตเปาโลประพฤติตนด้วยสติปัญญาแห่งการยอมรับฟัง

เราสามารถรู้เอาใจได้เฉพาะบมการยอมรับฟังไว้ในระดับใดด้วยการพิจารณาการกระทำและคำพูดของท่าน ท่านรักษาธรรมเนียมปฏิบัติของไมเสสอย่างถึถ้วนแมกระทั่งก่อนที่ท่านจะต้อนรับตัวเองค้พระผู้เป็นเจ้า หลังจากที่ท่าน พบกับพระองค์ท่าน ได้ยอมอุทิศทุกสิ่งที่ท่านมีเพื่อเห็นแก่ข้าพเจ้าประเสริฐ ท่านไม่ได้ชื่นชมหรือหาประโยชน์กับสิ่ง ที่ท่านสามารถทำได้

ยกตัวอย่าง ท่านกล่าวไว้ใน 1 โครินธ์ 8:13 ว่า “เหตุฉะนั้นถ้าอาหารเป็นเหตุที่ทำให้พี่น้องของเราหลงผิดไปจากพระเจ้า ไม่กินเนื้อสัตว์อีกต่อไป เพราะเกรงว่าพวกเขาจะทำให้พี่น้องของหลงผิดไป” นี่เป็นคำตอบต่อคำถามที่ว่า “เรากินอาหารที่ถวายให้กับรูปเคารพได้หรือไม่” แนนอน ถ้าท่านรู้ว่าบางสิ่งบางอย่างถูกนำไปถวายให้กับ รูปเคารพแล้วการที่ท่านไม่กินสิ่งนั้นก็เป็นการดีกว่า แต่ท่านไม่สามารถตรวจสอบที่ไปที่มาของเนื้อสัตว์ตลอดเวลาคงนั้นเพียงเพราะท่านกินบางสิ่งบางอย่างที่ถูกนำไปถวายให้กับรูปเคารพแล้วจึงไม่ใช่ความบาป (โรม 14) สิ่งนั้น เป็นเพียงอาหาร การกินอาหารนั้นไม่ได้อาหาความว่าท่านมีส่วนร่วมกับการไหวรูปเคารพ

แต่สำหรับผู้ที่มีความเชื่ออ่อนแอคนเหล่านี้อาจรู้สึกไม่สบายใจที่จะกินสิ่งที่ถูกนำไปถวายให้กับรูปเคารพแล้ว นอกจากนั้นเมื่อเขาเห็นคนอื่นที่มีความเชื่อกินสิ่งเหล่านั้น เขาอาจคิดว่าคนอื่นกำลังเข้าร่วมในการไหวรูปเคารพ หรือเขาอาจกินสิ่งเหล่านั้น โดยคิดว่าไม่คิดเพียงเพราะเขาเห็นคนที่มีความเชื่อกินสิ่งเหล่านั้นเช่นกัน ถ้าหากกิน สิ่งเหล่านั้นโดยคิดว่าสิ่งนั้นเป็นเพียงอาหารที่ไม่เป็นไร แต่ปัญหาจะเกิดขึ้นถ้าจิตสำนึกของเขาฟ้องขึ้นมาในขณะที่เขากำลังกินสิ่งเหล่านั้นอยู่โดยคิดว่าอาหารเหล่านั้นถูกนำไปถวายแก่รูปเคารพแล้ว ถ้าท่านรู้สึกว่าคุณไม่ควร ทำบางสิ่งบางอย่างแต่กระนั้นท่านก็ยังทำอยู่ สิ่งนี้จะเป็นเหตุให้ซาตานกล่าวโทษท่านได้ (โรม 14:23)

ในกรณีของเปาโล แม่ท่านจะมีความเชื่อที่ทำให้ท่านสามารถกินสิ่งที่ถวายแก่รูปเคารพได้ แต่ท่านเลือกที่จะไม่กินสิ่งเหล่านั้นเพราะท่านกลัวว่าสิ่งนั้นอาจทำให้ใครบางคนสะดุดล้มลงเพราะเขาเห็นท่านกินสิ่งเหล่านั้น ท่านเลือกที่จะไม่กินเนื้อเสียดีกว่าที่จะเป็นเหตุให้วิญญาณอีกดวงหนึ่งสะดุดล้มลงเพราะการกระทำของท่าน พระเจ้าทรงพอพระทัยกับการกระทำดังกล่าวของเปาโลและทรงมอบฤทธิ์อำนาจที่ยิ่งใหญ่กว่าฤทธิ์อำนาจที่อัครทูตคนอื่นได้รับให้กับท่าน พระเจ้าทรงประทานการคลายและสติปัญญาอย่างชัดเจนให้กับท่านเช่นกันเพื่อท่านจะสามารถให้คำตอบกับผู้ที่เชื่อในคำถามต่าง ๆ เช่น การแต่งงาน การหย่าร้าง ปัญหาในครอบครัวและที่ทำงาน ของประทานแห่งพระวิญญาณบริสุทธิ์ และพิธีศีลมหาสนิท เป็นต้น

เราสามารถเลือกสิ่งที่พอพระทัยพระเจ้า หยั่งรู้น้ำพระทัยของพระองค์อย่างถูกต้อง ปลูกฝังความเชื่อในจิตใจของคุณด้วยถ้อยคำที่ดีและไพเราะ และแก้ปัญหาของคนเหล่านั้นในความจริงได้ก็คือเมื่อเราได้รับสติปัญญาแห่งการยอมรับฟังแล้วเท่านั้น

พี่น้องชายหญิงที่รักในพระคริสต์ ผมอธิษฐานในพระนามขององค์พระผู้เป็นเจ้าเพื่อท่านจะได้รับสติปัญญาแห่งการยอมรับฟังในความบริบูรณ์ของความดีและความจริงและเป็นที่ยอมรับของพระเจ้าด้วยการกระทำอันงดงามพร้อมด้วยถ้อยคำที่เปรียบเสมือน “น้ำเย็นชื่นใจ” ไปสู่ผู้อื่น

พระกิตติคุณ 5 ด้าน	หลักข้อเชื่อ
<p><b>การบังเกิดใหม่</b> · เราเชื่อว่าเรบังเกิดใหม่โดยการสิ้นพระชนม์ และการสิ้นพระชนม์ของพระเยซูคริสต์</p> <p><b>การชำระให้บริสุทธิ์</b> · เราเชื่อว่าเราได้รับการชำระให้บริสุทธิ์โดยพระเยซูเจ้า และการรับบัพติศมาด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์</p> <p><b>การทรงบำบ้ดรักษา</b> · เราเชื่อว่าเราได้รับการบำบ้ดรักษาด้วยฤทธิ์อำนาจของพระเจ้า โดย การทรง โถของพระเยซูคริสต์</p> <p><b>การเป็นขึ้นมา</b> · เราเชื่อว่าผู้เชื่อที่เชื่อในพระเยซูคริสต์ต่ออย่างสมบูรณ์จะเป็นขึ้นมาด้วยร่างกายอันรุ่งเรืองเหมือนกับที่พระเยซูเจ้าทรงสิ้นพระชนม์และทรงคืนพระชนม์</p> <p><b>การเสด็จกลับมา</b> · เราเชื่อว่าพระเยซูคริสต์จะเสด็จกลับมาในฟ้าอากาศก่อนงานมงคลสมรส 7 ปี เสด็จมาบน โลกก่อนอาณาจักรพันปี</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>คริสตจักรมั่นในพันธสัญญาเชื่อว่าเป็นพระคำที่เกิดจากการคล้อยใจของพระเจ้าซึ่งสมบูรณ์แบบ และไม่มีข้อผิดพลาด</li> <li>คริสตจักรมั่นในพันธสัญญาเชื่อในความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน และการทำงานร่วมกันของพระเจ้าที่เรียกกันว่า (พระเจ้าพระบิดา พระเจ้าพระบุตร และพระเจ้าพระวิญญาณบริสุทธิ์)</li> <li>คริสตจักรมั่นในพันธสัญญาเชื่อว่าการไทยความคิดบาปด้วยพระ โลกิดแห่งการ โถของพระเยซูคริสต์เท่านั้น</li> <li>คริสตจักรมั่นในพันธสัญญาเชื่อในการสิ้นพระชนม์ และการเสด็จขึ้นสู่สวรรค์ของพระเยซูคริสต์ และการเสด็จกลับมา ครั้งที่ 2 ของพระองค์ ยุคพันปี และสวรรค์นิรันดร์</li> <li>คริสตจักรมั่นในพันธสัญญาเชื่อประกาศถึงความเชื่อของคนค่าน “หลักข้อเชื่อของอัครทูต” ทุกครั้งที่รวมประชุมร่วมกัน และเชื่อ ในเนื้อหาหลักข้อเชื่อนี้ตามตัวอักษร</li> </ol> <p>“พระเจ้าเป็นพระบิดาของเรา อภัยโทษ และสิ่งสารพัดให้กับมนุษย์ทุกคน”</p> <p>“ในผู้อื่นความรอดไม่มีเลย ด้วยว่านามอื่นจึงให้รางวัลหลายรอดได้ไม่ทรงปรารถนาให้ทั้งมวลมนุษย์ทั่วโลกได้”</p>

# ในปฐมกาลแผ่นดินโลกมีลักษณะอย่างไร

สองในสามส่วนของพื้นผิวโลกถูกปกคลุมด้วยน้ำและในบรรดาดาวเคราะห์ในระบบสุริยะจักรวาลมีเพียงแผ่นดินโลกเท่านั้นที่มีมหาสมุทรและทะเล ดังนั้น ทะเลก่อตัวขึ้นมาอย่างไรและโลกมีลักษณะอย่างไรในปฐมกาลเมื่อแผ่นดินโลกถูกสร้างขึ้นครั้งแรก

ปฐมกาลบทที่ 1 อธิบายถึงขั้นตอนแห่งการทรงสร้างฟ้าสวรรค์และแผ่นดินโลกของพระเจ้าพระผู้สร้างรวมทั้งสิ่งสารพัดที่อยู่ในที่เหล่านั้น ปฐมกาล 1:2 แสดงให้เห็นถึงรายละเอียดอย่างชัดเจนของแผ่นดินโลกในปฐมกาล ขอนี้ กล่าวว่า “แผ่นดินโลกนั้นก็ปราศจากรูปร่างและว่างเปล่าอยู่ความมืดอยู่เหนือผิวน้ำและพระวิญญาณของพระเจ้า ปกอยู่เหนือผิวน้ำนั้น”



## “แผ่นดินโลกปราศจากรูปร่างและว่างเปล่า”

เมื่อพระเจ้าทรงสร้างแผ่นดินโลกในปฐมกาลแผ่นดินโลกไม่ได้มีลักษณะเหมือนโลกในปัจจุบัน ในปฐมกาลเปลือกและชั้นบรรยากาศของโลกไม่มีความมั่นคง ปรากฏการณ์ทางดารณีวิทยา เช่น การเคลื่อนที่ของเปลือกโลก การสั่นสะเทือนของเปลือกโลก และการระเบิดของภูเขาไฟเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง นอกจากนั้น ความสลับซับซ้อนรูปแบบต่าง ๆ เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องในชั้นบรรยากาศเช่นกัน

นักวิทยาศาสตร์สันนิษฐานว่ามีการเคลื่อนตัวของเปลือกโลกบนพื้นผิวโลกอย่างต่อเนื่องและมีปฏิกิริยาทางด้านเคมีอย่างหลากหลายในชั้นบรรยากาศในระยะแรกเริ่มของแผ่นดินโลก นักวิทยาศาสตร์กล่าวว่าแผ่นดินโลกต้อง ผ่านกระบวนการนี้หลังจากที่โลกก่อตัวขึ้นในการ “ระเบิดครั้งใหญ่” (หรือ “บิกแบง”) อย่างไรก็ตาม ความจริงก็คือ สิ่งนี้ไม่ได้เกิดขึ้นจาก “บิกแบง” แต่เป็นการเกิดขึ้นของกระบวนการแห่งการทรงสร้างโลกของพระเจ้า สิ่งนี้ เกิดขึ้นเมื่อพระเจ้าทรงสร้างโลกในปฐมกาลพระเจ้าทรงดำเนินตามขั้นตอนของการวางรากฐานของโลกพร้อมกับ การเคลื่อนตัวของเปลือกโลกและการเกิดปฏิกิริยาที่หลากหลาย

หลายในชั้นบรรยากาศ (โยบ 38:4; ฮีบรู 1:10) จาก กระบวนการนี้โลกเริ่มมีพื้นดินและอากาศซึ่งเป็นสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมสำหรับมนุษย์

ถ้าเช่นนั้นเหตุใดพระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่จึงไม่ได้ทรงสร้างโลกให้สมบูรณ์แบบตั้งแต่ปฐมกาล ทำไมพระองค์จึงทรงอนุญาตให้ผ่านขั้นตอนต่าง ๆ เหล่านี้

แม้ในยามที่ผู้คนสร้างบ้านหลังเล็ก ๆ การวางรากฐานและการวางโครงสร้างของบ้านก็เป็นสิ่งที่ต้องทำ นี่เป็นแบบแผนทางกายภาพของโลกมนุษย์ แม้พระเจ้าจะทรงยิ่งใหญ่สูงสุด เมื่อพระองค์ทรงสร้างโลกพระองค์ก็ทรงเริ่มต้นด้วยการวางรากฐานของโลกตามแบบแผนทางกายภาพของโลกมนุษย์ เมื่อพระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่ทรงสร้างแผ่นดินโลกพระองค์ทรงวางรากฐานของโลกและนี่เป็นวิธีการที่พระองค์ทรงสำแดงความรักของพระองค์ต่อ

มนุษย์ชาติ

ลองจินตนาการว่าท่านกำลังสร้างบ้านของคุณ บ้านคือที่อยู่อาศัยของท่านและครอบครัวที่รักของท่าน แม้ว่าต้องใช้เวลาและมียาละเอียดปลีกย่อยมากมาย แต่ท่านก็จะตรวจสอบรายละเอียดทุกอย่างด้วยตนเอง ที่จริงท่าน ยินดีอย่างยิ่งที่จะทำเช่นนั้น เช่นเดียวกัน พระเจ้าทรงสร้างโลกนี้ด้วยพระทัยที่เปี่ยมล้นไปด้วยความรักแบบเดียวกันมาเป็นเวลานาน โลกนี้คือ พื้นที่หลักเพื่อให้ดวงวิญญาณได้รับการเตรียมไว้เพื่อเป็นบุตรที่แท้จริงของพระเจ้า เพราะเหตุนี้ พระเจ้าพระบิดา พระเจ้าพระบุตร และพระเจ้าพระวิญญาณบริสุทธิ์—พระเจ้าตรีเอกานุภาพ—จึงทรงวางรากฐานของแผ่นดินโลก และทรงสร้างฟ้าสวรรค์เป็นเวลาอันยาวนาน พระองค์ทรงทำให้ชั้นบรรยากาศพัฒนาและแยกเกิดขึ้นผ่านขั้นตอน ต่าง ๆ เพื่อสร้างสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมที่สุด

## “พระวิญญาณของพระเจ้าปกอยู่เหนือผิวน้ำนั้น”

พระเจ้าทรงเสด็จลงมายังแผ่นดินโลกซึ่งเป็นพื้นที่หลักของการเตรียมมนุษย์ ในขณะที่ทรงเสด็จไปบนแผ่นดินโลก พระองค์ทรงมองหาสิ่งที่จำเป็นสำหรับโลกที่พระองค์จะทรงสร้างขึ้นในช่วงหกวันแห่งการทรงสร้าง จากข้อเท็จจริงที่ว่า “พระเจ้าปกอยู่เหนือผิวน้ำ” นั้นเราจะเห็นได้ว่าในสมัยนั้นโลกถูกปกคลุมไว้ด้วยน้ำแล้ว หลังจากพระเจ้าทรง วางรากฐานของแผ่นดินโลกแล้วพระองค์ทรงปกคลุมทั้งโลกไว้ด้วยน้ำ

ถ้าเช่นนั้น น้ำที่ปกคลุมแผ่นดินโลกนั้นมาจากไหน น้ำนั้นเป็นน้ำแห่งชีวิตที่ไหลมาจากที่ประทับของพระเจ้า ปฐม กาล 1:9 กล่าวว่า “พระเจ้าตรัสว่า ‘จงให้น้ำที่อยู่ใต้ฟ้ารวบรวมเข้าอยู่แห่งเดียวกันและจงให้ที่แห่งปรากฏขึ้น’ ก็ เป็นดังนี้” 2 เปโตร 3:5 กล่าวว่า “โดยคำตรัสของพระเจ้า ฟ้าสวรรค์ได้อุบัติขึ้นตั้งแต่โบราณและแผ่นดินโลกจึงได้บังเกิดขึ้นแยกออกจากน้ำและท่ามกลางน้ำ” พุดง่าย ๆ ก็คือดั้งเดิมนั้นแผ่นดินโลกอยู่ใต้น้ำและพุ่งออกมาจาก น้ำในภายหลัง

อะไรคือเหตุผลที่พระเจ้าทรงปกคลุมโลกทั้งใบไว้ด้วยน้ำแห่งชีวิตเหมือนดังทารกที่ถูกคลุมไว้ด้วยน้ำคร่ำในครรภ์ของมารดา เหตุผลก็เพื่อจะสร้างสภาพแวดล้อมเพื่อให้อสิ่งมีชีวิตทุกชนิดซึ่งรวมถึงมนุษย์รอดชีวิตอยู่ได้ พระเจ้าแห่ง ความรักทรงอนุญาตให้

น้ำแห่งชีวิตไหลลงมาเหนือแผ่นดินโลกและสร้างสภาพแวดล้อมที่ทำให้สิ่งมีชีวิตดำรงชีพอยู่ได้

ลักษณะของแผ่นดินโลกที่ถูกปกคลุมด้วยน้ำแห่งชีวิตเป็นเหมือนทารกที่ถูกคลุมไว้ด้วยน้ำคร่ำในครรภ์ของมารดา น้ำคร่ำที่ปกคลุมทารกนี้ทำให้สามารถควบคุมอุณหภูมิของทารกและทารกสามารถรับการปกป้องจากการสั่น สะเทือนหรือการติดเชื้อจากภายนอก ในขณะที่ถูกปกคลุมด้วยน้ำคร่ำทารกจะได้รับอาหารจากมารดาของตน ผ่านทางสายสะดือจนกระทั่งทารกมีรูปร่างหน้าตาของมนุษย์อย่างสมบูรณ์ และเมื่อถึงเวลาทารกก็จะออกมาลืม ตาดูโลก

ในทำนองเดียวกัน ในช่วงเวลาที่โลกถูกปกคลุมด้วยน้ำแห่งชีวิตนั้นมีการสร้างสภาพแวดล้อมทั่วไปเพื่อให้สิ่งมีชีวิต ดำรงอยู่ได้ ณ จุดนี้เราควรทราบว่าสิ่งมีชีวิตทุกชนิด (รวมทั้งมนุษย์) ไม่สามารถดำรงชีพอยู่ด้วยอากาศจากน้ำ น้ำนี้ เป็นมาจากพระเจ้า ด้วยเหตุนี้เราควรทราบว่ามนุษย์ไม่สามารถดำรงชีพอยู่ได้ถ้าเห็นห่างจากพระเจ้า ความจริงก็คือ ว่าเมื่อพระองค์ทรงปกคลุมโลกด้วยน้ำแห่งชีวิตนั้นเป็นพระประสงค์ของพระเจ้าเพื่อให้วิญญาณทุกดวงสามารถ รับเอาชีวิตนิรันดร์

อีกสิ่งหนึ่งก็คือน้ำแห่งชีวิตนี้สะอาดและบริสุทธิ์มาก พระเจ้าพระผู้สร้างทรงปรารถนาให้วิญญาณทุกดวงมีจิตใจ เหมือนน้ำแห่งชีวิตหลังจากเข้าสู่การเตรียมมนุษย์ พระองค์ทรงต้องการให้เราเป็นบุตรที่แท้จริงด้วยจิตใจที่ไร คำหึงและจุดด่างพร้อยและ

สะอาดบริสุทธิ์เหมือนน้ำแห่งชีวิต ในแง่เนื้อหาหนึ่งน้ำชำระล้างสิ่งสกปรกทิ้งไป พระคำ ของพระเจ้าซึ่งเป็นน้ำฝ่ายวิญญาณเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งสำหรับเราเช่นกันในการรักษาชีวิตฝ่ายวิญญาณของเรา และมีบทบาทในการชำระเราให้พ้นจากบาปที่สกปรกและโสโครกทั้งปวง

เมื่อพิจารณาโลกในปัจจุบัน ในปฐมกาลพระเจ้าทำให้น้ำแห่งชีวิตปกคลุมโลกทั้งใบไว้ได้อย่างไร

ปฐมกาล 1:3 บันทึกไว้ว่าพระเจ้าทรงสร้างฟ้าสวรรค์และแผ่นดินโลกและสิ่งสารพัดที่อยู่ในที่เหล่านั้นโดยละเอียด

ในวันที่สองของการทรงสร้างพระเจ้าทรงสร้างพื้นอากาศและทรงแยกน้ำซึ่งอยู่ใต้พื้นอากาศจากน้ำซึ่งอยู่เหนือพื้น อากาศ (ปฐมกาล 1:6-8) ในเวลานี้พื้นผิวโลกทั้งหมดมีสภาพราบเรียบโดยไม่มีภูเขาสูงหรือหุบเขา ในวันที่สาม ของการทรงสร้างพระเจ้าทรงทำให้เกิดการยุบตัวอย่างรุนแรงเหมือนหลุมลึกขนาดใหญ่เกิดขึ้น โกลทั้งโลกเหนือ พระเจ้าทรงรวบรวมน้ำไว้ที่ขั้วโลกเหนือและทรงเรียกน้ำนั้นว่า “ทะเล” และทรงเรียกดินแห้งว่า “แผ่นดินโลก”

ในวันที่สี่ พระองค์ทรงสร้างดวงอาทิตย์ ดวงจันทร์ และดวงดาว และทรงแบ่งแยกแผ่นดินโลกออกเป็นทวีปต่าง ๆ และทรงแบ่งทะเลออกเป็นหลายแห่งโดยผ่านการเคลื่อนตัวของเปลือกโลก จากนั้นแผ่นดินโลกก็มีลักษณะเหมือน ที่เป็นอยู่ภายในปัจจุบัน (ปฐมกาล 1:14-19)

# “ก้อนเนื้อเยื่อกระดูกขนาด 9 เซนติเมตรที่เกิดจากโรคกระดูกเกิดในกล้ามเนื้อ...หายไป”

มัคนายิกาแซบอม ปาร์ก (คริสตจักรแมนมินกิมแฮ เกาหลีใต้)

“ฮา ไม่นะ มินซิก”

อุบัติเหตุเกิดขึ้นเวลาประมาณ 1 ทุ่มของวันที่ 30 กันยายน 2013 เมื่อเขาถูกรถแท็กซี่ที่วิ่งมาด้วยความเร็วสูงชนนั้น มินซิกถูกชายวัยเกาของชนกำลังวิ่งข้ามถนนบนทางข้าม

หลังจากไปส่งญาติคนข้ามถนนเปลี่ยนเป็นสี่ขา เหตุการณ์นั้นเกิดขึ้นต่อหน้าต่อตาฉันและฉันไม่รู้ว่าจะทำอะไร ร่างกายของเขากระเด็นขึ้นสูงเท่ากับความสูงของป้ายสัญญาณคนข้ามถนนและตกลงมาบนพื้นดิน แม้ภาพเอ็กซเรย์ไม่แสดงให้เห็นปัญหาใด แต่คุณหมอ แนะนำให้เราเผ่าดูอาการเขาอย่างใกล้ชิดระยะหนึ่งเพราะเป็นอุบัติเหตุที่เกี่ยวข้องกับรถยนต์ ที่บ้านมินซิกมีบาดแผลที่ใต้หัวเข่าด้านขวาของเขาและมีอาการบวม

อาการบวมไม่ลดลงแม้หลังจากระยะเวลาหนึ่งผ่านไป ดังนั้นเราจึงไปโรงพยาบาลอีกในวันที่ 14 ตุลาคม คุณหมอบอกว่าอาการบวมเกิดจากเส้นเลือดฝอยหลายเส้นแตกและถ้าเอาเลือดที่แตกกระจายนั้นออกไปเขาจะไม่เป็นไร หมอทำการเอ็กซเรย์ให้กับลูกชายของฉันที่บริเวณต้นขาของเขา ภาพเอ็กซเรย์แสดงให้เห็นถึงการสร้างกระดูกขึ้น ในกล้ามเนื้ออย่างไม่คาดฝัน

โรคกระดูกเกิดในกล้ามเนื้อทำให้เกิดหินปูนหรือแคลเซียมคาร์บอเนตขึ้นตรงกล้ามเนื้อที่ได้รับบาดเจ็บ อาการนี้ ทำให้เกิดก้อนเนื้อเยื่อที่มีลักษณะเหมือนกระดูกเมื่อบริเวณที่ได้ผลกระทบกลายเป็นหินปูน โรคชนิดนี้เป็นโรคที่พบได้ยาก ฉันเรียนรู้ในภายหลังว่าก้อนเนื้อเยื่อที่มีลักษณะเหมือนกระดูกนั้นมีขนาด 9 เซนติเมตร



มินซิกได้รับการรักษาให้หายจากโรคหินปูนที่ผิวหนัง โรครูปวง โรคแพ้คันคันที่มีมือเท้าและปาก และเอ็นยึดของเขามิขนาดยาวขึ้นผ่านทางศัลยกรรมกระดูก ดร.แจร์อ็อก ลี ดังนั้นเราจึงมอบเรื่องนี้ไว้กับพระเจ้าด้วยความเชื่อ เช่นกัน และเขาไม่รับการผ่าตัด

ฉันกับมินซิกได้เข้าร่วมในการประชุมเพื่อการรักษาโรคด้วยฤทธิ์อำนาจของพระเจ้าของศูนย์การอธิษฐานแมนมินเป็นเวลาหนึ่งเดือน พระเจ้าทรงเทพคุณอันยิ่งใหญ่ลงมาเหนือเราจากการเข้าร่วมครั้งแรก ไฟแห่งพระวิญญาณบริสุทธิ์ลงมาเหนือฉันและร่างกายของฉันร้อนผ่าว พระเจ้าทรงประทานพระคุณให้ฉันกลับใจอย่างถ่องแท้

ฉันกลับใจจากการที่ความรักดั้งเดิมของฉันเชือกเข็ญลงจากการที่ฉันไม่ได้ทำหน้าที่ของผู้นำกลุ่มเซลล์เป็นอย่างดี และจากการที่ฉันได้ทำร้ายความรู้สึกของสมาชิกคริสตจักรคนอื่น มินซิกร้องไห้กลับใจเช่นกันที่เขาไม่ฟังเสียงของฉัน เหนือสิ่งอื่นใด ฉันรู้สึกเสียใจต่อพระพักตร์พระเจ้าและต่อมินซิกเพราะสิ่งนี้เกิดขึ้นเนื่องจากฉันไม่ได้ดำเนินชีวิตคริสเตียนที่ถูกต้อง

ฉันค้นพบหลายสิ่งหลายอย่างในจิตใจของฉันในขณะที่ฟังคำเทศนาที่ศูนย์การอธิษฐานแมนมิน ฉันร้องไห้หลังน้ำตาสำหรับของอาจารย์บ็อกกิม ลี ประธานศูนย์การอธิษฐานแมนมินผู้ที่ได้อธิษฐานเพื่อเราเพื่อเราจะได้รับการรักษา

ในวันที่ 29 มกราคม 2014 ฉันเดินไปพักทนาย ดร.ลีในช่วงเทศกาลปีใหม่ของชาวจีน เมื่อสัมผัสมือกับท่าน ฉันมีความปรารถนาในจิตใจของฉัน “ฉันอยากให้มินซิกได้รับการรักษาให้หายขาดจากโรคกระดูกเกิดในกล้ามเนื้อ” ในวันที่นั้นฉันเริ่มมั่นใจในการหายโรคของเขา

เราไปโรงพยาบาลในวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2014 ด้วยจิตใจที่เด่นระริว เราสามารถเห็นโรคกระดูกเกิดในกล้ามเนื้อ ได้รับการรักษาให้หายขาดของตนเอง ก้อนเนื้อเยื่อกระดูกขนาด 9 เซนติเมตรถูกกำจัดไปโดยฤทธิ์อำนาจของ พระเจ้า ฮาเลฮูฮา ฉันขอบพระคุณและถวายเกียรติทั้งสิ้นแด่พระเจ้า ผู้ทรงรักษาลูกชายของฉันที่ป่วยเป็นโรค กระดูกเกิดในกล้ามเนื้อและทรงเติมเต็มฉันด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์

## “ฉันเรียนรู้จักวิธีการดำเนินชีวิตที่สมบูรณ์ในองค์พระผู้เป็นเจ้า”



คุณสุรี บุญทอง

(คริสตจักรแมนมินเชียงราย ประเทศไทย)

ฉันเสียพ่อแม่ของฉันไปตั้งแต่ฉันอายุยังไม่มากนักและฉันเติบโตขึ้นภายใต้สภาพที่ยากลำบากซึ่งเป็นเหตุให้ฉันไม่เปิดเผยความรู้สึกของตนและเก็บกดความรู้สึกเหล่านั้นเอาไว้ นอกจากนั้นฉันยังทนทุกข์กับอาการนอนไม่หลับ เนื่องจากความเครียดอย่างรุนแรง เพราะเหตุนี้จึงหลับได้เฉพาะในยามที่ฉันกินยานอนหลับเท่านั้นและเมื่อฉันมี อาการแสบความกลัวในเรื่องความตายได้เข้ามาครอบงำชีวิตของฉัน ดังนั้นฉันจึงไปเยี่ยมคริสตจักรหลายแห่ง และต้องการที่จะมีสันติสุข แต่ฉันไม่สามารถพบการหยุดพักที่แท้จริงจากที่ไหนได้เลย

ในช่วงต้นปี 2012 ฉันย้ายมาอยู่ที่เชียงราย ฉันได้รับเชิญจากมิชชันนารีซุนก ลี ให้ไปที่คริสตจักรแมนมินเชียงราย ซึ่งศิษยาภิบาลแจวอน ลีเป็นผู้รับใช้อยู่ที่นั่น ฉันอ่านหนังสือพิมพ์แมนมินฉบับภาษาไทยซึ่งเป็นที่ประทับใจฉันมาก ในที่สุดฉันได้เข้าร่วมนมัสการกับคริสตจักรตั้งแต่เดือนมีนาคม 2013 เป็นต้นมา สมาชิกคริสตจักรแมนมินเชียงราย เข้าร่วมในการนมัสการของคริสตจักรแมนมินเซ็นทรัลในประเทศเกาหลีใต้ผ่านโทรทัศน์จี.ซี.เอ็น.

หลังจากฟังคำเทศนาของ ดร.แจร์อ็อก ลีฉันได้กลับใจจากการที่ฉันไม่ได้คงไว้ซึ่งความสงบสุขกับเพื่อนบ้านและ ทำร้ายความรู้สึกของเขา โดยเฉพาะอย่างยิ่งฉันเริ่มรักษาวันสะบาโตทั้งสิ้นให้บริสุทธิ์ด้วยการถวายการนมัสการ ตอนเช้าวันอาทิตย์และการนมัสการตอนเย็นวันอาทิตย์ให้กับพระเจ้าหลังจากเรียนรู้เกี่ยวกับความสำคัญของการ รักษาวันสะบาโตให้บริสุทธิ์

ต่อมาจากนั้น อาการนอนไม่หลับของฉันก็หายไปอย่างสิ้นเชิง ฉันมีความสุขมากที่ได้นอนหลับสนิท ในปี 2014 บริเวณทอยของฉันเกิดอาการบวมและฉันรู้สึกปวด ฉันต้องการการรักษาโดยผ่านฤทธิ์อำนาจของพระเจ้า ในช่วงการนมัสการรอบเย็นวันอาทิตย์ที่ 2 กุมภาพันธ์ฉันได้รับเอาคำอธิษฐานเพื่อผู้ป่วยของ ดร.ลีหลังจากการ เทศนาผ่านโทรทัศน์จี.ซี.เอ็น. ความเจ็บปวดของฉันหายไปและอาการบวมก็ลดลง ฮาเลฮูฮา

ในอดีตเมื่อฉันมีปัญหาบางอย่างในร่างกายของผมนั้นจะรีบไปโรงพยาบาล บัดนี้ฉันไม่ต้องการยาอีกต่อไปและฉัน สามารถมีชีวิตที่สมบูรณ์แข็งแรงโดยไม่ต้องใช้ยาซึ่งเป็นสิ่งอัศจรรย์สำหรับฉัน นอกจากนั้น สิ่งนี้เป็นเหมือนความ สันติที่ฉันได้ดำเนินชีวิตแห่งความเชื่อของคุณด้วยความรู้ในเรื่องน้ำพระทัยของพระเจ้าชัดเจนยิ่งขึ้น พระเจ้าทรง เปลี่ยนแปลงบุคลิกภาพที่มีดมและอ่อนไหวของผมนให้เป็นผู้บุคลิกภาพที่เอาจริงเอาจังและสว่างสดใส พระองค์ ทรงเป็นแพทย์ผู้ประเสริฐที่สุด ฉันกำลังประกาศถึงความรักของพระเจ้าและฤทธิ์อำนาจของพระองค์กับเพื่อนบ้าน ของฉัน ฉันขอบพระคุณและถวายเกียรติทั้งสิ้นแด่พระเจ้า



### จี.ซี.เอ็น. เป็นตัวช่วยของเครือข่ายคริสเตียนทั่วโลก (ประเทศไทยดูได้ฟรี!)

จี.ซี.เอ็น. เป็นตัวอย่างของเครือข่ายคริสเตียนทั่วโลก (Global Christian Network) ที่มุ่งผลิตรายการโทรทัศน์คริสเตียนที่มีคุณภาพระดับโลกซึ่งรวมถึงคำเทศนา เพลงนมัสการ และคำพยานชีวิตพร้อมทั้งแจกจ่ายรายการเหล่านี้ไปยังสถานีโทรทัศน์เครือข่ายในประเทศต่างๆ และเผยแพร่รายการเหล่านี้ออกไปทั่วโลก ในประเทศไทยท่านสามารถรับชมรายการต่างๆ ที่ออกอากาศโดยเครือข่าย จี.ซี.เอ็น. ด้วยการปรับสัญญาณดาวเทียมของท่านตามรหัสต่อไปนี้ ดาวเทียมไทยคม : Thaicom C xtp 1 G รับฟังเสียงภาษาอังกฤษได้ด้วยช่อง Audio pid : 3006 คลื่นความถี่ของดาวลิงค์ : Downlink Frequency : 3551 H ซิมโบลเรต : Symbol ret :13333 Msymbol FEC: 3/4

### จาก คริสตจักรแมนมินเชียงราย

จัดพิมพ์โดยคริสตจักรแมนมินเซนทรัลเซิร์ช

121/472 บ้านคู่มือเมืองใหม่ อ.เมือ่ง จ. เชียงราย 57100

โทรศัพท์ 083-5782116, 084-3550176 (อ. วอน)

jaewon 7700@hanmail.net

Thai